

Biện pháp phòng và trị bệnh viêm đường hô hấp mãn tính trên gà

Bệnh CRD là tên viết tắt của bệnh viêm đường hô hấp mãn tính. Căn bệnh do *Mycoplasma gallisepticum* gây ra.

Bệnh dễ xảy ra đối với gà ở mọi lứa tuổi khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, nhất là thời điểm giao mùa thu - đông, ẩm độ không khí cao, biên độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn.

*** Khi gà bị bệnh thường có biểu hiện sau:**

Đối với gà thịt: Bệnh hay xảy ra lúc đàn gà được 4 – 8 tuần tuổi, với các triệu chứng gà ủ rũ, giảm ăn, chảy nước mũi, nước mắt, viêm kết mạc mắt, sưng đầu và chết sau khi mắc bệnh 3 - 4 ngày, tỷ lệ chết có thể lên đến 30%, số còn lại chậm lớn, còi cọc. Gà khó thở, thở khò khè, thường há mỏ, vẩy mỏ nhất là về đêm, gầy sáng.

Đối với gà sinh sản: Các triệu chứng chính vẫn là chảy nước mũi, dịch tiết lúc đầu trong, có nhiều bọt, về sau trở nên vàng và đục hơn. Gà thở khó, thở khò khè; gà ăn ít, gầy ốm; gà đẻ giảm sản lượng trứng, tỷ lệ ấp nở thấp, trứng ấp nở cho ra gà con yếu ớt.

*** Để phòng bệnh cho gà cần thực hiện tốt các bước sau:**

- Nhập mua con giống từ đàn gà bố mẹ không mắc bệnh CRD;
- Nuôi nhốt gà với mật độ vừa phải, cần lưu ý đến độ thông thoáng và mát là 2 yếu tố quan trọng phòng bệnh CRD;
- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, định kỳ (1-2 tuần/lần) tiêu độc khử trùng chuồng và khu vực xung quanh bằng các loại thuốc sát trùng như Virkon, Halamid, Han-Iodine,...
- Có chế độ dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà đảm bảo an toàn sinh học; cần bổ sung các loại vitamin nhất là vitamin A, vitamin C, các chất điện giải nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gà;
- Dùng kháng sinh hoặc vắc xin để phòng bệnh cho gà:

Việc tiêm phòng vắc xin CRD không đơn giản do phải xác định tình trạng đàn gà trước khi tiêm phòng. Nếu đàn gà đã nhiễm CRD, việc tiêm phòng có thể làm phát

sinh bệnh. Vì lý do trên, việc dùng kháng sinh phòng bệnh là biện pháp được nhiều nhà chăn nuôi sử dụng.

Khi sử dụng kháng sinh cần lưu ý: Phải sử dụng kháng sinh có hiệu lực cao với *Mycoplasma* và sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Có thể dùng các kháng sinh sau: Oxytetracycline, Chlorte tracycline, Doxycycline, Lincomycin, Norfloxacin, Tylosin,...

*** Khi gà bị bệnh cần làm ngay các biện pháp sau:**

Cách ly những gà bị bệnh nặng, sử dụng ngay kháng sinh nhạy cảm với CRD như đã nêu trên, kết hợp sử dụng các thuốc tăng sức đề kháng như VTM C, Bcomplex, chất điện giải,...

Cải thiện môi trường nuôi, vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; bổ sung hoặc thay mới chất độn chuồng; tăng độ thông thoáng, giảm bớt mật độ nuôi; hạn chế tất cả các yếu tố gây stress như thay đổi thức ăn, chuyển đàn, chủng ngừa vắc xin,...

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu thức ăn, nước uống sạch sẽ cho đàn gà.